

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๓ วิทยาลัยชุมชนน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ผู้มาประชุม

๑. นายเสรี พิมพ์มาศ	ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
๒. นายสุเมธ สายสูง	รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
๓. พระครูสิรินันทวิทย์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. นางสาวพิมพ์พรรณ สกิดรัมย์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. นางเสน่ห์นุช วิเศษสุข	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นายสมเพชร สิทธิชัย	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. ผศ.ดร.วิไลพร จันทระไชย	กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
๘. นางอมรา ชัยพิณิจ	กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
๙. นายประยงค์ แก้วประทุม	กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่านโดยตำแหน่ง
๑๐. นายวัชชิระ หวันท็อก	เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
๑๑. นางสาวถลันนันท อินภา	ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
๑๒. นางสาวกนกวรรณ สิทธิยะ	ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายธีรพล วรรณวิภูษิต	กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. นายเผชิญ จิมสิทธิ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นายสำเร็จ แก้วเทพ	กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางโชติกา ณ หนองคาย	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
๒. นายวุฒิไกร ดวงพิกุล	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายเสรี พิมพ์มาศ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน กล่าวเปิดประชุมและเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ ๑.๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ กล่าวขอขอบคุณคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่านทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน อนุเคราะห์ร่วมกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัยชุมชนน่าน และช่วยเหลือวิทยาลัยชุมชนน่านมาโดยตลอด

วาระที่ ๑.๑.๑.....

**วาระที่ ๑.๑.๑ แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาในการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน**

ประธานสภาฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาในการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่านจากเวลา ๙.๐๐ น. เปลี่ยนเป็นเวลา ๙.๓๐ น.

**มติที่ประชุม รับทราบ**

**วาระที่ ๑.๑.๒ แจ้งการจัดทำสื่อและสัญลักษณ์คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน**

ประธานสภาฯ แจ้งเรื่องการจัดทำสื่อและสัญลักษณ์คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ขณะนี้อยู่ในช่วงดำเนินการตัดเย็บ หากทางร้านรายงานความคืบหน้าจะแจ้งคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่านในคราวต่อไป

**มติที่ประชุม รับทราบ**

**วาระที่ ๑.๑.๓ แจ้งเรื่องกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ)**

ประธานสภาฯ แจ้งเรื่องกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำ ในการศึกษา และเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนโดยให้กองทุนมีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระ โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) โดยไม่ต้องใช้เงินคืน ซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่น่าสนใจและควรประชาสัมพันธ์ทุนดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน

นายประยงค์ แก้วประทุม กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน เพิ่มเติมกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) ว่าได้จัดตั้งปีนี้เป็นปีแรก สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ประชุม และมีวิทยาลัยชุมชนที่ได้รับทุนดังกล่าวจำนวน ๘ แห่ง คาดว่าในปีถัดไปวิทยาลัยชุมชนน่านจะดำเนินการขอทุนดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่านต่อไป

ผศ.ดร.วิไลพร จันทร์ไชย กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา เพิ่มเติมกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) ว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านน่านได้รับทุนดังกล่าว ๑หลักสูตร ๑ ห้องเรียน จำนวน ๓๐ คน สาขาอุตสาหกรรมและการเกษตร และนักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดย นักเรียนที่ขาดแคลนจะได้รับเงินช่วยเหลือ ๓,๐๐๐ บาท/เดือน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)จะได้รับเงินช่วยเหลือ ๖,๐๐๐/เดือน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)จะได้รับเงินช่วยเหลือ ๗,๕๐๐ บาท/เดือน และในการคัดเลือกกองทุนได้มีกรรมการในการคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับทุนดังกล่าวหากสนใจทุนดังกล่าว

**มติที่ประชุม รับทราบ**

**วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**วาระที่ ๑.๒.๑ สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒**

เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน สรุปผลการปฏิบัติงานตามมติสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน จากการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมทราบ (ตามเนื้อความในเอกสาร)

นายประยงค์ แก้วประทุม กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน เพิ่มเติมสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่องการคืนเงินโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น จังหวัดน่าน ในเอกสารประกอบหน้าที่ ๘ และหน้าที่ ๙ มอบหมายให้หัวหน้าการเงินและบัญชีได้ทำรายงานการตรวจเอกสารคืนเงินโครงการดังกล่าว (ตามเนื้อความในเอกสาร) ซึ่งพบว่าเอกสารหลักฐานการทวงคืนของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)ไม่เป็นเอกสารทางราชการจึงมีคำสั่งให้คืนเงินโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้นจังหวัดน่าน คำสั่ง วิทยาลัยชุมชนน่าน ที่ ๐๒๒/๒๕๖๒ เรื่องการคืนเงินโครงการสวมหมวกใส่รองเท้า.....

หมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้นจังหวัดน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ให้งานการเงิน  
ดำเนินการคืนเงินให้กับเกษตรกรและผู้อุปถัมภ์โครงการ

**มติที่ประชุม รับทราบ**

**วาระที่ ๑.๒.๒ รายงานการรับ-จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้**

**วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒**

เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานการรับ-จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  
วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมทราบ (ตามเนื้อความในเอกสาร)

นายประยงค์ แก้วประทุม กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน เพิ่มเติมเรื่องการเบิกจ่ายเงิน  
งบประมาณของจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากสำนักงานคลังจังหวัดน่าน ได้เรียงลำดับ  
การเบิกจ่ายวิทยาลัยชุมชนน่านอยู่ในอันดับที่ ๑ คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

**มติที่ประชุม รับทราบ**

**วาระที่ ๑.๒.๓ สรุปผลการศึกษาดูงานภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากร**

**วิทยาลัยชุมชนน่าน ณ วิทยาลัยชุมชนตากและวิทยาลัยชุมชนพิจิตร**

เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและ  
บุคลากร วิทยาลัยชุมชนน่าน ณ วิทยาลัยชุมชนตากและวิทยาลัยชุมชนพิจิตร (การศึกษาดูงาน) ระหว่างวันที่  
๒๖ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ (ตามเนื้อความในเอกสาร)

ประธานสภาฯ เพิ่มเติมว่าการศึกษาดูงานทำให้ได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางการบริหาร และในคราว  
ต่อไปมีความประสงค์เรียนเชิญให้ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการดังกล่าวซึ่งถือเป็นโครงการที่มีประโยชน์

**มติที่ประชุม รับทราบ**

**วาระที่ ๑.๒.๔ พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒**

เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานกำหนดการจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ในวัน  
อาทิตย์ ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยมีนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ดร.สิริกร มณีรินทร์ เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษานั้น และได้มีการ  
พิจารณา ผู้ได้รับโล่ดีเด่นในพิธีประสาทอนุปริญญา โดยคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกบุคคลรับโล่เชิดชูเกียรติทำ  
หน้าที่คัดสรร กลั่นกรอง บุคคลที่มีความเหมาะสมทำคุณประโยชน์ให้กับวิทยาลัยชุมชนน่าน และได้ดำเนินการ  
คัดเลือกเมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีผลการสรุปรายชื่อบุคคลที่ได้รับโล่ดีเด่นและกำหนดการพิธี  
ประสาทอนุปริญญาบัตรวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ตามเนื้อความในเอกสาร)

ประธานสภาฯ เพิ่มเติมเรื่องการใช้คำในกำหนดการพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรวิทยาลัยชุมชน  
น่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในคำว่า แยกผู้มีเกียรติ เปลี่ยนเป็นคำว่า “ผู้มีเกียรติ” และเน้นย้ำในเรื่องของ  
ผู้รับโล่รางวัลในการติดต่อประสานงานผู้รับโล่ เพื่อสามารถเข้ารับโล่ได้ทุกคน และหากต้องการขอความ  
ช่วยเหลือจากคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือจากคณะกรรมการ  
สภาวิทยาลัยชุมชนน่านได้ และสอบถามในเรื่องของสถานที่จอดรถของผู้มาร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร  
วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

นางเสน့်หนู วิเศษสุข กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สอบถามในที่ประชุมเรื่องการคัดเลือกบุคคลรับโล่  
ดีเด่นมีเกณฑ์ในการคัดเลือกอย่างไรบ้าง

นายประยงค์ แก้วประทุม กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน เพิ่มเติมเรื่องการคัดเลือกบุคคลรับ  
โล่ดีเด่นในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้มีคณะกรรมการฝ่าย  
คัดเลือก ทำหน้าที่คัดสรร กลั่นกรอง ตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยชุมชนน่านได้จัดขึ้น เช่น ผู้ทำคุณประโยชน์ที่มีคุณ  
งามความดีต่อวิทยาลัยชุมชนน่านในกรณีวิทยาลัยชุมชนน่านเกิดวิกฤต คือ คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน  
ชุดเดิมที่มี นายเสรี พิมพ์มาศ เป็นประธานยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปโดยไม่ลาออก เป็นต้น

นายประยงค์ แก้วประทุม กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน เพิ่มเติมเรื่องพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และแจ้งในที่ประชุมว่าได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารในการจัดซุ้มถ่ายรูปและสถานที่จอดรถ และมอบหมายให้นายอัศวร ชิเชียว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่(ตามคำสั่งวิทยาลัยชุมชนน่านที่ ๐๒๓/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่านประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑) รายงานการประสานงานในส่วนของสถานที่

คณะกรรมการฝ่ายสถานที่รายงานในที่ประชุม ในส่วนของสถานที่และบริเวณที่สามารถจอดรถ ดังนี้ จุดที่๑. โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน จุดที่๒. โรงแรมดิอิมเพลส จังหวัดน่าน และจุดที่๓. วัดดอนมูล จังหวัดน่าน ซึ่งจะใช้รถรางจากหออัตลักษณ์นครน่าน ในการรับส่งผู้โดยสารจากจุดจอดรถดังกล่าว

เลขาธิการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน เพิ่มเติมเรื่องสถานที่จอดรถคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน สามารถจอดรถภายในวิทยาลัยชุมชนน่านได้ เนื่องจากวิทยาลัยชุมชนน่านได้จัดสถานที่จอดรถให้กับคณะกรรมการสภาวิทยาลัยที่มาร่วมงาน โดยงานเลขาธิการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน จะมอบป้ายติดเพื่อสามารถจอดบริเวณวิทยาลัยชุมชนน่านได้

นายประยงค์ แก้วประทุม กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน แจ้งในที่ประชุมเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริหารหออัตลักษณ์นครน่าน ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมี นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดร.สิริกร มณีรินทร์ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารหออัตลักษณ์และเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว จึงได้เรียนเชิญคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมประชุมดังกล่าวในเวลา ๐๙.๓๐ น. ณ บริเวณชั้นล่างหออัตลักษณ์นครน่าน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ ๒.๑ รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อศุกร์ ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อศุกร์ ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี-

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต (หลักสูตรระยะสั้น) รายวิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากดอกหญ้า

เลขาธิการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต(หลักสูตรระยะสั้น) รายวิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากดอกหญ้า สำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ชาวมลาบรีบ้านห้วยลู่ ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน และได้ประสานขอข้อมูลหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ดอกหญ้า และข้อมูลวิทยากร ให้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน เพื่อนำไปใช้จัดการเรียนการสอนให้แก่ชาวมลาบรี ในชุมชนบ้านห้วยลู่ ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านได้จัดส่งเอกสารตามหนังสือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านที่ รง ๐๕๕๒/๒๐๕ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่องข้อมูลหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากดอกหญ้าและข้อมูลวิทยากร

สำนักวิชาการ.....

สำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนน่านได้ นำเสนอหลักสูตรดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการ วิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งในที่ประชุม คณะอนุกรรมการวิชาการ มีมติให้ปรับข้อมูลเรื่องคุณสมบัติของผู้รับการศึกษา ข้อ ๔.๒ ระบุมีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป ปรับเป็น ไม่จำกัดอายุของผู้รับการศึกษา และให้เพิ่มเกณฑ์การประเมิน เกณฑ์การตัดสินผลการ เรียน เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนน่าน และนำหลักสูตรไปใช้ตาม ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่อไป (ตามเนื้อความในเอกสาร)

นายประยงค์ แก้วประทุม กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน เพิ่มเติมเรื่องการจัดหลักสูตรพัฒนา ทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต(หลักสูตรระยะสั้น) รายวิชาการแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากดอกหญ้า สำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ชาวมลฑลบ้านห้วยถู่ ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง น่าน จังหวัดน่านนั้น เนื่องจากบ้านห้วยถู่มีดอกหญ้า “กิง” จำนวนมาก และได้มีการประชุมกับหัวหน้าส่วน ในการพัฒนาชุมชนมลฑลปรี มติที่ประชุมได้มอบหมายให้วิทยาลัยชุมชนน่านร่วมกับมณฑลทหารบกที่ ๓๘ จัดทำหลักสูตรดังกล่าว

นางสาวพิมลพรรณ สะกิดรัมย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอในที่ประชุมเรื่องหลักสูตรพัฒนา ทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต(หลักสูตรระยะสั้น) รายวิชาการแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากดอกหญ้า ควรมีการจัดการด้านการตลาด วิธีการคำนวณต้นทุน กำไร เพื่อสร้างธุรกิจและจะได้มี แรงจูงใจในการสร้างรายได้ต่อไป

นายสมเพ็ชร สิริชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอว่าเห็นด้วยกับนางสาวพิมลพรรณ สะกิดรัมย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และได้เสนอในที่ประชุมเรื่องของการจัดการด้านการตลาด ว่าหากไม่มีดอกหญ้า “กิง” สามารถใช้สิ่งอื่นทดแทนได้หรือไม่ ซึ่งควรวางแผนการตลาดในเรื่องของการทดแทนและการใช้ดอกหญ้าให้เกิด ประโยชน์สูงสุด นอกจากไม้กวาดดอกหญ้าที่ใช้ตามครัวเรือนแล้วสามารถแปรรูปดอกหญ้าเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้มากมาย เช่น ของที่ระลึกจากไม้กวาดดอกหญ้า เป็นต้นเพื่อเป็นการสร้างรายได้และสร้างธุรกิจชุมชน

นายประยงค์ แก้วประทุม กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน แจ้งพบปัญหาในการจัดการเรียนรู้อ ในรายวิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากดอกหญ้า เนื่องจากชุมชนมลฑลปรีเป็นชนเผ่าที่ไม่มีความสะดวกจะทำ ธุรกิจ แต่มีความต้องการเรียนแปรรูปเพื่อใช้เป็นประโยชน์เท่านั้นและชนเผ่ามลฑลปรีหลายคนอ่านหนังสือไม่ ออก เขียนไม่ได้ จึงมีความยากลำบากในการจัดการเรียนการสอนรวมถึงการไม่เปิดใจรับความรู้และเทคโนโลยี หากจะดำเนินการในเชิงธุรกิจจึงไม่สามารถทำได้เนื่องจากไม่ได้เป็นความต้องการของชุมชนมลฑลปรีอย่างแท้จริง

ผศ.ดร.วิไลพร จันทร์ไชย กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา เสนอว่าเห็นด้วยกับนายประยงค์ แก้วประทุม กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน เนื่องจากวิถีชีวิตที่แตกต่างจากคนพื้นเมือง เพราะฉะนั้นจาก ข้อเสนอในการทำแผนธุรกิจซึ่งเป็นเรื่องที่ดีหากทำเป็นลำดับขั้นตอน ซึ่งต้องทำให้ชุมชนมลฑลปรีได้เรียนรู้ว่า สามารถทำได้ ซึ่งต้องใช้เวลาในการดำเนินการดังกล่าว จึงต้องให้เด็กรุ่นใหม่เข้ามาเรียนรู้และสามารถเป็น ผู้นำชุมชนได้มาศึกษาความรู้ ซึ่งวิทยาลัยชุมชนน่านจะต้องออกแบบหลักสูตรและแนวทางในการพัฒนาเพื่อให้ บริหารจัดการชุมชนมลฑลปรีได้อย่างแท้จริง

นางสาวพิมลพรรณ สะกิดรัมย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอในที่ประชุมในเรื่องของการจัดการ หลักสูตร โดยให้แนวทาง ๒ แนวทางดังนี้

๑. ส่วนการจัดการศึกษา(หลักสูตรครบถ้วนตามกระบวนการ)
๒. อิงตามบริบทท้องถิ่นในการบริหารหลักสูตร

นายสุเมฆ สายสูง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพิ่มเติมในส่วนของหลักสูตรว่าเห็นด้วยกับหลักสูตร พัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต(หลักสูตรระยะสั้น) รายวิชาการแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากดอกหญ้าเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนมลฑลปรี จังหวัดน่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

วาระที่ ๔.๒ แผนการให้บริการวิชาการและการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต(หลักสูตรระยะสั้น) ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการให้บริการวิชาการและการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต(หลักสูตรระยะสั้น) ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ หลักสูตรบริการวิชาการจำนวนต่ำกว่า ๔๕ ชั่วโมง จำนวน ๑ รายวิชา คือรายวิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากดอกหญ้า จำนวน ๓๐ ชั่วโมง จัดการเรียนรู้ วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ระหว่างวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ -วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น. สถานที่จัดการเรียนการสอน ชุมชนมลาปรี บ้านห้วยลู่ ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน สำนักวิชาการและผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่ (หน่วยจัดการศึกษา) ได้ลงพื้นที่พบปะกลุ่มผู้เรียนและสร้างความเข้าใจ ในการจัดการเรียนการสอนเป็นที่เรียบร้อย โดยแผนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (ตามเนื้อความในเอกสาร)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

วาระที่ ๔.๓ เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑

เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ เนื่องด้วยสถานที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน มีจำนวนผู้สมัครเข้ารับการศึกษาไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ จึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการเรียนการสอนมาที่โรงเรียนบ้านศาลา อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน และยกเลิกการจัดการเรียนการสอนในสถานที่จัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านวังว่า อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน (ตามเนื้อความในเอกสาร)

นางสาวพิมลพรรณ สะกิดรัมย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพิ่มเติมเรื่องข้อมูลการเปิดห้องเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ในสาขาวิชาการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ขอเสนอฝ่ายวิชาการเพิ่มเติมองค์ความรู้ในเรื่องของ กฎหมาย เช่น กฎหมายที่ดิน การครอบครองที่ดิน กฎหมายป่าไม้ กฎหมายป่าสงวน ให้กับแกนนำชุมชน เพื่อได้ทราบและนำไปเผยแพร่ความรู้ต่อไป

นายวุฒิไกร ดวงพิกุล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ชี้แจงว่าโดยปกติข้อกฎหมายต่างๆจะอยู่ในรายวิชาต่างๆเช่น กฎหมายสำหรับการปกครองท้องถิ่น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ ๖.๑ กำหนดวันประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ กำหนดประชุมวันศุกร์ ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๓ วิทยาลัยชุมชนน่าน (กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

วาระที่ ๖.๑ รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน

นายชาติรี เชียงจันทร์ ตัวแทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคาร วิทยาลัยชุมชนน่าน เนื่องจากผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หออัตลักษณ์นครน่านทำงานไม่เข้าดำเนินการ.....

ไม่เข้าดำเนินการก่อสร้าง ณ บริเวณก่อสร้างตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมีได้แจ้งหนังสือให้ผู้  
ควบคุมงานทราบ ในส่วนของการก่อสร้างที่ยังค้างคาดว่าจะแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖ เดือน ขณะนี้สำนักงาน  
วัฒนธรรมจังหวัดน่านกำลังดำเนินการยกเลิกสัญญาจ้างกับผู้รับเหมาเนื่องจากการก่อสร้างไม่เป็นไปตาม  
ข้อตกลง

นายสุเมษ สายสูง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สอบถามในที่ประชุมถึงคู่กรณีหรือบริษัท  
ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน

นายชาติรี เชียงจันทร์ ตัวแทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน แจ้งในที่ประชุมว่า คู่สัญญาของ  
งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน คือ บริษัท พ.อภิวัฒน์การ  
ก่อสร้าง กับสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน

ประธานสภาฯ เพิ่มเติมเรื่องการก่อสร้างอาคารโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หออัตลักษณ์  
นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นความรับผิดชอบของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านกับบริษัท  
ผู้รับเหมาก่อสร้าง พ.อภิวัฒน์การก่อสร้าง ในส่วนของวิทยาลัยชุมชนน่านนั้นเป็นเพียงเจ้าของพื้นที่เท่านั้น

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.

(ลงชื่อ) .....

ผู้จัดรายงานการประชุม  
(นางสาวถลันนันท์ อินภา)

ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน

(ลงชื่อ) .....

(นายวัชชิระ หวันท็อก)

เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน

(ลงชื่อ) .....

(นายเสรี พิมพ์มาศ)

ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน

นางสาวถลันนันท์ อินภา

ผู้จัดรายงานการประชุม

นายวัชชิระ หวันท็อก

ผู้ตรวจรายงานการประชุม